



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 46 ฉบับที่ 16 วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

นายก สมชัย โสภาศรีพันธ์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2560-2561

“โรตารี มุ่งมั่นสร้างสรรค์”

# รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

**วาระที่ 1** นายกสมชัย โสภาศรีพันธ์  
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



**วาระที่ 2** รท.กำจร ศรีวิธาสาสน์  
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 3 มกราคม 2561 โดยการนำของ นายกสมชัย โสภาศรีพันธ์ ภายใต้คณิศร “โรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ROTARY MAKING A DIFFERENCE ขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร ดังนี้ วันนี้ แอนน์นอร์ทย์ รักกิจการพูล, แอนน์เสมา อำนวนวัฒนกุล ถั่วลิสง 1 ตะกร้าใหญ่, อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี นำหนังสือพิมพ์คนสุพรรณ ขอขอบคุณครับ

**วาระที่ 3** ข่าวจากเลขาฯ ผชก.นพ.จรรยาพงศ์ บรมชนรัตน์



ข่าวจากเลขาฯ @ ช่วงนี้เป็นเรื่องที่ผมเตรียมจัดงานประชุมระหว่างเมืองในวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมามีได้ประชุมเตรียมงานเป็นครั้งที่ 2 สำหรับการเตรียมงานประชุมระหว่างเมืองที่ห้องพลายเพชร โรงแรมคุ้มสุพรรณ มีสมาชิกหลายท่าน และมีต่างสโมสรมาร่วมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นัดหมายประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องพลายเพชร เวลา 18.00 น.เพื่อสรุปการเตรียมงานอีกครั้ง ตอนนี้นำการเตรียมการดำเนินการไปเรื่อย ๆ ตอนนี้ได้เปิดลงทะเบียนที่ภาค 3330 สโมสรที่ลงทะเบียนมาแล้ว คือสโมสรโรตารีสองพี่น้อง 10 ท่าน สโมสรโรตารีอุทอง 12 ท่าน ขอขอบคุณทั้งสองสโมสรฯ อยากเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าวซึ่งมีทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ภาคกลางวันเป็นภาควิชาการ กลางคืนเป็นคืนแห่งเกียรติยศเป็นงานเดินแบบของสมาชิก ขอขอบคุณครับ

**วาระที่ 4** ข่าวจาก นายกสมชัย โสภาศรีพันธ์



รวมทั้งทีมงานของเขวชนแลกเปลี่ยนภาค 3330 ซึ่งมีกิจกรรมนำเขวชนจากต่างประเทศมาอยู่ในภาค 3330 ในรอบปีนี้ 22 ท่านแต่จำนวนที่เข้ามาไม่น้อยกว่าจำนวนที่เราส่งออก ในนามภาค 3330 มีเขวชนที่ออกไปแลกเปลี่ยนจำนวน 28 คน ทางเขวชนแลกเปลี่ยนของภาคก็ไม่ได้ส่งเขวชนแลกเปลี่ยนมาที่สุพรรณบุรีเลยซึ่งจริงๆแล้วสโมสรทั้ง 4 สโมสรในสุพรรณบุรี ได้ส่งเขวชนในนามสโมสรไป 4 ท่าน ปีนี้ก็เลยไม่มีเขวชนแลกเปลี่ยนที่เข้ามาในสุพรรณเลย แต่ในปีบริหารหน้าส.สุพรรณบุรีก็น่าจะได้เขวชนแลกเปลี่ยน 4 ท่าน มันก็เป็นการประชาสัมพันธ์สื่อให้เห็นอย่างเช่น สถาบันการศึกษาที่เขวชนแลกเปลี่ยนไปอยู่ก็จะเกิดแรงกระตุ้นให้เด็กเขวชนไทยที่อยู่ในสถาบันนั้นเห็นความสำคัญของการศึกษา เห็นอนาคต มีวิสัยทัศน์ว่าขนาดเขวชนแลกเปลี่ยนต่างประเทศยังสนใจมาเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมไทย และประเทศไทยมีเรื่องความสนใจในเรื่องนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ

**อน.ตรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ์ กล่าว**



@ ก่อนอื่นจะขอพูดถึงการลงทะเบียนการประชุมระหว่างเมืองผมเป็นประธานรับลงทะเบียนกลางวัน 700 บาท กลางคืน 500 บาท ถ้าลงทะเบียนกลางวันและกลางคืน 1,100 บาท ถ้าลงทะเบียนคู่เก็บ 2,000 บาท ดีไหมครับ รวมทั้งของต่างสโมสรด้วย และการลงทะเบียนแล้วไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะมาหรือไม่มาผมเก็บเงินหมดทุกสโมสรวันนั้นคุยกันทั้งหมดทุกสโมสรแล้วครับ ส่วนอีกเรื่องก็คืองานของนายกออกแรงอีกนิด นายกต้องช่วยกันออกถึงได้รางวัล ผมออกเองคนเดียวก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรหือใหม่หัดขับ ขอขอบคุณครับ

ภาพการประชุมสโมสร



**วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป**  
**วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี**

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 กิจกรรมผู้ว่าการภาค 3330 มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 4 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เราพูดกันเล่นๆว่าอดีตนายกมันมากกว่าโรแทเรียนแล้ว อะไรเป็นเหตุ อันนี้ น่าคิดอะไรเป็นเหตุทำอะไร เราจะลบบทนี้ เพราะเราก็แก่ลง ๆ เราจะน่าจะมีมันสมองจากผู้ที่มีความสามารถมาช่วยพัฒนาสโมสรของเราอันเป็นที่รักของเราให้เจริญก้าวหน้า หวังว่าในปีต่อไปโดยเฉพาะนายกปีต่อไปผมดูแลก็ไฟแรงคึนะครับ ผมติดตามการเข้าอบรมผมติดตามในไลน์บ่อย ๆ ผมแอบภูมิใจท่านสมาชิกใหม่ ๆ นะครับ ทำงานเข้มแข็งครับ ทำงานด้วยจิต ด้วยใจเลยนะครับอันนี้ต้องขอชมเชยเท่าที่ดู ทำอย่างไรที่เราจะมาร่วมกันระดมสมองว่าเราควรจะทำกันอย่างไรให้สโมสรของเราก้าวหน้า โดยจะฝากสมาชิกใหม่ 2-3 ท่าน ก็อยากให้ท่านช่วยอีกแรงหนึ่ง อดีตนายกลหลายท่านก็ไฟเริ่มอ่อนลง ส่วนปีนี้นี่ท่านก็นายกก็เข้มแข็ง จัดลด ขึ้นไลน์ต่าง ๆ ใช้ได้ครับ ผมติดตามโดยตลอดก็ขอยุ่เป็นผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังนะครับ ไม่ได้จัดเตรียมอะไรพูดจากใจอย่างนี้แหละครับ ก็ขอฝากความหวังไว้กับสมาชิกทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ

### อน.ยอดชาย สุจิตต์ กล่าว



@ นานๆ ผมได้มาพูดที่ผมเห็นอยู่ครับ ไม่ทราบว่าจะพูดอะไร เพราะว่าโรตริเราที่อยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะอดีตนายกลหลายท่านไม่ทิ้งสโมสร ถ้าอดีตนายกลทิ้งสโมสร สโมสรคงจะไปไม่รอดแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ผมไปแม่สายที่ที่คุ้นวังไปถึง ผมไปเจอโรแทเรียนแม่สายอยู่หนึ่งคน เขาอยู่มากหลายปีแล้ว ผมคุยเรื่องนี้ให้ฟัง เรื่องสโมสรที่จะเข้มแข็งไม่เข้มแข็ง อดีตนายกลต้องมาช่วยกันรวมทั้งมวลสมาชิกหลายๆท่านต้องให้ความสนใจและต้องอยู่ที่นี่นายกลต้องมีกิจกรรม ต้องจัดกิจกรรมบ่อยๆ การชักชวนมวลมิตรโรแทเรียนไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ครับถึงจะอยู่ได้ ถ้าอดีตนายกลไม่ทิ้งสโมสร สโมสรจะอยู่ได้และยังเข้มแข็งขึ้นขอบคุณครับ

### รท.ไพศาล ปิณิจเสถิกุล กล่าว



@ ผมขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวครับ สิ่งที่อดีตนายกลหลายท่านได้มาพูดเกี่ยวกับความยั่งยืนของสโมสรผมเห็นด้วย 100% ถ้าอดีตผู้บริหารสโมสรพร้อมคณะกรรมการ ทำกิจกรรมกันกับคณะกรรมการชุดปัจจุบันและที่นายกครับเลือกมาพูดไว้ว่า ถ้ามีกิจกรรมแล้วเราให้การสนับสนุนมาทำร่วมกัน ผมว่าความยั่งยืนของสโมสรจะต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เหมือนกับการต่อท่อ ส่งต่อหรือเป็นคลื่น ค่อยๆ ซัดขึ้นไปครับ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำมาผม เห็นที่ในไลน์กลุ่มของโรตริผมก็รู้สึกดีครับเวลาที่ท่านนายกได้ไปทำกิจกรรมและมีมวลมิตรโรแทเรียนได้มาลงรูปในกิจกรรมด้วยเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบาย หรือทิศทางที่ทางผู้ว่าการภาคโรตริสากลและผู้ว่าการภาค 3330 ได้กำหนดทิศทางเอาไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สอดคล้องต่อสาธารณชนที่เราอยู่ ประชากรในพื้นที่และในสังคมนี้ก็จะได้ทราบว่าโรตริเรามีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ก็จะมีคนสนับสนุนในการทำกิจกรรมร่วมกัน ในส่วนของผมผมมีภารกิจในหน้าที่ YEO ผมก็ได้สัมผัสกับความเอาใจใส่ของสถาบันการศึกษาหรือครอบครัวอุปถัมภ์

@ ข่าวกจากท่านภาคีระ ฟาร์มไพบูลย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นเดือนที่ 6 ของการทำงานในสมัยผมเดือนแห่งการป้องกันและรักษาโรคมวลมิตรโรแทเรียนแต่ละสโมสรทำกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้ส่วนใหญ่แล้วเพราะทุกสโมสรมุ่งมั่นที่จะบรรลุประกาศเกียรติคุณของโรตริและการส่งเอกสาร 3 ชุดเพื่อประกวดระดับประเทศภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 นี้ และรางวัลระดับภาคภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดได้จากทำเนียบปี 2560-2561 และในเดือนธันวาคม นี้ ทุกสโมสรต้องประชุมประจำปีภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อเลือกตั้งนายกครับเลือกและคณะกรรมการบริหาร ปี 2561-2562 ซึ่งของสโมสโรตริโรตริเรามาสิทธิ์และปรับข้อมูลอีก 4 ตำแหน่ง @ ผวก.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ จะมาเยี่ยมสโมสรโรตริโรตริสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคม 2561 นายกลและคณะกรรมการและสมาชิกต้องเตรียมการดังนี้ครับ ประชุม Club Assembly กิจกรรมสโมสรเตรียมรับผู้ว่าการภาคอย่างเป็นทางการโดยไปเชิญผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเข้าร่วมการประชุมและส่งรายงานการประชุมกิจกรรมสโมสรในครั้งนีให้ผู้ว่าการภาคอย่างน้อย 2 สัปดาห์ อันนี้ผมได้เชิญไปเรียบร้อยแล้วและบันทึก 6 ตำแหน่งของนายกสโมสร คือ นายกฯ , เลขฯ , เทรญญิก , ประธานสมาชิกภาพ ผู้นำเหนือสโมสร สมาชิกภาพมูลนิธิในโรตริคลับเซนต์ทรัสให้เป็นปัจจุบัน ทบทวนแผนก้าวหน้าของสโมสรที่ตั้งไว้ในคลับเซนต์ทรัสภาค แสดงให้เห็นถึงขวัญและกำลังใจของสมาชิกเพื่อเตรียมคำถาม ผู้ว่าการภาคที่จะมาเยี่ยม จัดเตรียมเอกสารที่ระบุการยกย่องและการมอบรางวัลให้กับสมาชิกภาค 3330 ปี 2561 โดยเฉพาะฝ่ายบริหารสโมสร รายงานแผนกิจกรรมและความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม อีกจุดหนึ่งธรรมนูญของสโมสรฉบับใหม่ของโรตริและข้อบังคับฉบับใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อ 4.2 กลยุทธ์ 3 ปีเป็นปัจจุบันถ้ามีแผนปฏิบัติการประจำปี 4.3 สมุดรชานการของสโมสรอย่างน้อย 2 เล่มคือบัญชีบริหารสโมสรและบัญชีกิจกรรมสโมสร โดยมีสมาชิกผู้มีอำนาจสโมสรอย่างน้อย 2 คนลงนามพร้อมกันหรือ 2 ใน 3 เป็นผู้ลงนามรายงานแผนงานและความสำเร็จของกิจกรรมแต่ละฝ่าย @ วันที่ 11 มกราคม 2561 จะมีพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารอินเตอร์เร็ค ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านไปร่วมงานด้วยความเคารพครับ ส่วนกิจกรรมในวันที่ 17 มกราคม 2561 ผมได้เตรียมไว้ดังนี้ ช่วงเช้าเวลา 09.30 น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการมอบสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนวัดสังฆาจารย์) กลับมามอบโครงการน้ำดื่มสะอาด , โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) บางปลาหมอ รับประทานอาหารกลางวัน @ เวลา 14.00-15.00 น. พบนายกฯ, นายกรับเลือก, เลขานุการสโมสร, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค @ เวลา 15.00-17.00 น. Club Assembly สมาชิกทุกคนผู้ว่าการภาคเป็นประธานในที่ประชุม ประธาน 5 ฝ่ายนำเสนอแผนงานและผลสำเร็จที่มีเอกสารประกอบโดยย่อ ๆ หรือเสนอผ่านโรตริคลับเซนต์ทรัส เวลา 17.00-18.00 น. อาหารเย็น เวลา 20.00 น. ประชุมปกติของสโมสรผู้เข้าร่วมประชุมก็คือสมาชิกและโรตริแอนน์และสมาชิกมุ่งหวังผู้ว่าการภาคบรรยายพิเศษ 30 นาที



คิดเข้มให้กับสมาชิกใหม่พร้อมรับบริจาคมูลนิธิโรตารี โรตารีสากลท่านที่ชื่นความงานบริจาคเตรียมบริจาคตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ วันนั้นเราจะทำพิธีมอบบนเวทีอีกครั้ง , สิ่งที่ต้องเตรียมคือมีจอโปรเจกเตอร์และโน้ตบุ๊ก 1 เครื่องเพื่อให้ภาคใต้บรรยายข้อสงสัยที่สมาชิกหรือกรรมการ 5 ฝ่ายต้องการถาม ขอบคุณครับ

### อผภ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา กล่าวแนะนำการบริหารสโมสร



@ วันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบข่าวว่าทางผู้ช่วยผู้ว่าการภาค นพ.จรรยาพร บรมธนรัตน์ ได้รับเกียรติจากท่าน พิระ ฟาร์มไพบุลย์ เป็นประธานจัดงานระหว่างเมืองพื้นที่ 16-30 ในปีนี้ครั้งแรกประชุมที่กระบี่ เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าทางท่านผู้ว่าการภาคฯให้เกียรติและให้ความไว้วางใจในผลงานและการบริหารงานของท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคในสมัยเป็นนายกสโมสรมีผลงานที่ดีเด่น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมีระยะหลังหลายปีนี้รู้สึกชอบเขาบ้างแต่อย่างไรก็ดีก็ได้มีอัคริณมาช่วยสโมสรของเราด้วยกันหลายท่านทำให้สโมสรของเราเข้มแข็ง ดังนั้นท่านประธานจัดงานประชุมระหว่างเมืองที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2561 ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วแต่ผมจะขอเรียนชี้แจงทุกท่านว่าที่ได้รับเกียรติเป็นประธานและเจ้าภาพจัดงานที่สำคัญครั้งนี้นะครับ ก่อนอื่นเราจะต้องช่วยกันในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน ความร่วมมือไม่ว่าท่านใดจะถนัดด้านใด ช่วยกันมาช่วยงานให้ประสบความสำเร็จเพราะศักยภาพการบริหารงานของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เคยมีเป็นอันดับ 1 ของภาค 3330 ไม่ว่าจะป็นสมาชิก จำนวนสมาชิก กิจกรรมของสโมสรอันนี้ถือว่าเป็นสโมสรที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผมคิดว่าเมื่อได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ประการแรกเป็นเครื่องวัด ความร่วมมือก็จะช่วยกันลงทะเบียน การลงทะเบียนนั้นภาคกลางวันค่าลงทะเบียน 700 บาท กลางคืนเกี่ยวกับมูลนิธิโรตารี 500 บาท ค่าลงทะเบียนควบคู่กันเหลือเพียง 1,100 บาท ถ้าเราไม่ช่วยกันลงทะเบียนเป็นตัวอย่าง ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจให้ต่างสโมสรมาร่วมงาน ถ้ามาร่วมงานน้อยทางสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีชื่อเสียงก็ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ไม่เป็นเจ้าภาพแต่สมาชิกมาร่วมงานน้อย ดังนั้นก่อนอื่นที่ต้องรณรงค์ชวนเขามาร่วมงานตัวเองต้องลงทะเบียนเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน ผมจึงขอความร่วมมือให้มวลมิตรโรตารีเรียนให้ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้เป็นแรงจูงใจแรงศรัทธาของต่างสโมสร ดังนั้นผมจึงขอแจ้งว่าผมกับ แอนน์สุธีรา ขอลงทะเบียน 2 คน ขอบคุณครับ

### อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา กล่าว



@ ขอบคุณนายกที่ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ขึ้นมากล่าววิสัยทัศน์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรตารี เป็นเรื่องที่ดีที่ต้องการให้โรตารีเราพัฒนาไปอย่างไรตามมุมมองของแต่ละท่านด้วยความเป็นโรตารีเรียนทุกคน ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นความก้าวหน้าของสโมสรเราไม่ใช่อ้างข้างนอกว่าเราเป็นโรตารีเรียนแต่เราได้ทำอะไรให้กับโรตารีบ้าง ตรงนี้ผมคิดว่าในวันข้างหน้าผมอยากเห็นสมาชิกของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีของเราเป็นสโมสรต้นแบบที่มีวาระการประชุมที่ชัดเจนมีสาระ ใช้เวลาการประชุมตามข้อบังคับสม่ำเสมอ มีสนทศโรตารี สนทศอาชีพและเชิญแขกภายนอกสโมสรมาเป็นผู้บรรยายอยากให้มีอย่างนั้นเป็นประจำสัปดาห์ ฝ่ายแมวมองก็คือสมาชิกทั้งหมดของเรานี้แหละที่เชิญเพื่อนๆของเรามาพูด อาจไม่ใช่เรื่องของโรตารีก็ได้เป็นเรื่องธุรกิจ เรื่องกีฬาอากาศ เรื่องทั่วไป มาเป็นแขกของสโมสร ผมก็อยากเห็นตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนอยากให้มีมิตรภาพที่ดีระหว่างสมาชิกและเพื่อน ๆ ภายนอกสโมสร ขอแสดงความคิดเห็นตรงนี้ก่อน ขอบคุณครับ

### นายกรับเลือก ชยพล ลิ้มจิระภิญญา กล่าว



@ ในสมัยผม ผมอยากให้อดีตนายก และสมาชิกทุกท่านช่วยสนับสนุนในการบริหารด้วยและอยากที่จะเพิ่มสมาชิกให้มากกว่านี้ในความตั้งใจแล้วอย่างอื่นค่อยว่าอีกรอบหนึ่ง หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอดีตนายก สมาชิกทุกท่านสนับสนุนในปีบริหารของผม ให้เจริญขึ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นกว่าสมัยนี้ ขอบคุณครับ

### อน.สุรพัฐ ม่วงน้อย กล่าว



@ ในความคิดเห็นของผมอยากเผยแพร่ไปยังมวลมิตรสมาชิกทุกท่าน คือสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีของเรากำเนิดขึ้นมา 40 กว่าปีเราเดินทางมาได้ไกลแล้ว เมื่อเดินทางมาได้ไกลแล้วเวลานี้ผมมองแล้วเราสามารถกลั่นสมาชิกมาได้เหลืออยู่เท่านี้ จากเดิมที่เราเป็นอันดับสองของภาค ผู้ที่มีจิตวิญญาณรักสโมสรผมมองก็คิดว่าก็เคยเป็นอดีตนายกที่มีส่วนตั้งสโมสรให้พวกเราได้เจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นความฝันที่อยากเห็นในสโมสรของเราคือ 1.ความเข้มแข็งของสโมสรเรามีจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อยอย่างไรช่วยกันแก้ไข เช่นจุดด้อยของเราเวลานี้สมาชิกของเรานั้นน้อยลงไปแล้ว ทำอย่างไรเท่าที่ผมฟังข่าวรอบ ๆ นอกบางสโมสรเขาเพิ่มสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะแต่ในฐานะที่เราเป็นสโมสรพี่และสโมสรใหญ่ในสุพรรณบุรีสมาชิกเราทำไมน้อยลงสาเหตุอะไรอยากให้เราช่วยกันวิเคราะห์ เราอยากเห็นความก้าวหน้าของสโมสรเราเพราะทุกคนมาด้วยจิต เราไม่ได้มาเพราะต้องการได้อะไรจากสโมสรกลับแต่เราเข้ามาเพื่อช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นในสมัยหน้าก็หวังว่าท่านนายกกรับเลือกท่านคงจะพัฒนาและมีความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรที่สโมสรของเราจะเจริญยิ่งขึ้นได้อีกและจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมา เท่าที่เห็นนี้เวลานี้